

ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การปรับตัวรับมือภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	<ul style="list-style-type: none">▪ การประเมินช่องโหว่และภัยคุกคามด้านสารสนเทศของหน่วยงาน (ดำเนินงานแล้วเสร็จ)▪ จัดทำมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์▪ ทบทวนระบบการสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">▪ ฝ่าย พต. ได้จัดทำรายงาน “ระบบการสำรองข้อมูลของ สสน.” แล้วเสร็จ โดยระบบสำรองจะทำหน้าที่ให้บริการสำหรับบริการหลักของสถาบันประกอบด้วยระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ และระบบ thaiwater.net▪ เมื่อเกิดเหตุที่ระบบหลักที่อาคาร สสน. ไม่สามารถให้บริการได้ จะทำการสลับการให้บริการไปที่ระบบสำรองที่ MDC สวทช. โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง <p data-bbox="1340 784 1862 816">ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงครบถ้วน</p>

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
2. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำและตรวจสอบโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สสน.	<ul style="list-style-type: none">กำหนดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สสน. สามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ สสน. และประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ สสน. รับทราบ	<ul style="list-style-type: none">กำหนดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. มาที่ pbd@hii.or.thออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (infographic)ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ สสน. รับทราบแล้วเมื่อ วันที่ 8 พ.ค. 2563

ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงครบถ้วน

ช่องทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน



เกี่ยวกับข้อมูลโครงการ
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน.

ได้ที่  pbd@hii.or.th 



เพื่อเตรียมความพร้อมของ สสน. ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลได้พัฒนาเว็บไซต์ BCP www.hii.or.th/bcp (สำหรับ...

เรียน ทุกท่าน
ตามทำงานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สสน. (www.hii.or.th หัวข้อ "รู้จักเรา" -> "นโยบายและยุทธศาสตร์") ดังนั้น
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
จึงกำหนดช่องทางให้ทุกท่านสามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ สสน. ผ่านทาง
pbd@hii.or.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสอบถาม ทักท้วง หรือร้อง 8 พฤษภาคม, 2020 4:57 PM
เรียน เกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบ
ประมาณของ สสน. E-mail
จาก:
ถึง:

เรียน ทุกท่าน
ตามทำงานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของ สสน. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สสน. (www.hii.or.th หัวข้อ "รู้จักเรา" ->
"นโยบายและยุทธศาสตร์") ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ จึงกำหนดช่องทางให้ทุกท่านสามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ สสน. ดังกล่าว ผ่านทาง
pbd@hii.or.th

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3.การบริหารโครงการเงินนอก ประมาณ	<ul style="list-style-type: none">▪ จัดทำเกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการ และประกาศใช้	<ul style="list-style-type: none">• ฝ่าย อนุ. ได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการของสถาบันฯ แล้ว• โดยจะผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารรายได้” <u>กำหนดร่างระเบียบเสนอต่ออนุกรรมการกฎหมายในวันที่ 18 กันยายน 2563 และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ ในวันที่ 24 กันยายน 2563</u>